

# Hoa với mùa Xuân cuộc sống

**H**oa là sự hòa nhịp kỳ diệu giữa con người với thiên nhiên. Hoa nở khi mùa xuân về đó là niềm ước mơ hạnh phúc của con người. Hàng ngàn, hàng vạn những bông hoa khoe sắc muôn màu rực rỡ, như dòng sông hoa chảy về chợ hoa.

Hoa là cái đẹp của thiên nhiên, dâng mùa xuân trong những ngày Tết đến chợ là minh chứng cho chúng ta thấy được sự náo nhiệt, vui vẻ của lay ơn, thược dược, vạn thọ, đồng tiền... cùng đủ loại hoa phong lan đua nhau tung bừng nở. Tất cả như đất trời dồn nén lại để tạo nên một mùa xuân với sức sống diệu kỳ. Xuân về Tết đến là dịp để mọi người thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với tổ tiên ông bà, cha mẹ và những người có công dạy dỗ nuôi dưỡng ta nên người. Các cụ ta xưa có câu: "Mừng một lễ cha, mừng hai lễ mẹ, mừng ba lễ thầy". Sau các nghi lễ trên là lễ những người có công với nước, với dân. Lễ chào cờ vào sáng mừng một Tết và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ, thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng cùng các vị lão thành cách mạng. Điều mà mỗi người dân Việt Nam không bao giờ quên trong ngày Tết đó là Tết trồng cây do Bác Hồ phát động: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"; "mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Hoa làm cho cuộc sống con người càng thêm tươi đẹp, nếu thiếu vắng các loại hoa thì sắc diện cuộc sống sẽ nhạt nhẽo như thiếu đi sinh khí của sự sống. Bởi một điều hết sức đơn giản là hoa đã điểm tô cho cuộc sống thêm phần thi vị, làm cho con người càng thêm gắn bó với quê hương đất nước. Ở thành phố, hoa tươi không bao giờ thiếu trong chợ, sạp hoa, chợ hoa được hình thành từ nhu cầu tất yếu của cuộc sống con người. Ở nông thôn không có chợ hoa như ở thành phố, nhưng quanh năm suốt tháng lúc nào cũng thấy hoa trái. Cúc vạn thọ, hoa mào gà, hoa dâm bụt, hoa cà, hoa

mướp, hoa lúa... thời thì đủ các loại hoa, đua nhau nở rộ để sau đó cho một mùa bội thu. Có loại hoa hồng để ngắm chơi, có loại hoa dùng làm thuốc, có loại dùng làm thực phẩm... loài hoa nào cũng đẹp cũng đáng yêu, nhưng mục đích cuối cùng là phục vụ cuộc sống con người. Hoa ở những vùng quê ngày Tết cũng như ngày thường, ngoài sự cảm nhận về vẻ đẹp của hoa ra người ta nhìn hoa còn đoán biết thời gian thời tiết, mùa màng... Hoa không những mang về cho con người những niềm vui bất tận mà còn mang về mùa xuân và no ấm hạnh phúc. Hoa còn thể hiện được sự giao tiếp bày tỏ thái độ của con người đi kèm theo hoa. Hoa dùng để tặng, để chúc mừng, hay dâng lên chùa chiền, tang lễ... Tùy theo màu sắc của mỗi loại hoa mà người ta vận dụng đúng mục đích và ngôn ngữ của nó. Có thể nói tùy theo vùng miền, sở thích và tập tục mà người ta dùng một loại hoa vào mỗi mục đích, ý nghĩa khác nhau. Mỗi khi xuân về Tết đến người dân từ miền Bắc Trung bộ trở ra trên bàn thờ trong ba ngày Tết người ta chưng hoa đào, hoa sen là chủ đạo, từ Nam Trung bộ trở vào người ta chưng hoa mai, hoa vạn thọ, hay hoa huệ là chủ đạo. Hiện nay kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu cuộc sống về tinh thần cũng tăng lên, ngoài việc chơi hoa trong ngày Tết ra người ta còn chơi cây cảnh, đá cảnh, mộc Thạch có dáng, có thể hẳn hoi. Chợ Xuân là nơi cung cấp cây, hoa, đá cảnh để con người thỏa mãn được thú thưởng ngoạn chơi xuân. Hoa đi vào đời sống con người như vậy đó.

Người dân Việt Nam sau một năm lao động mưu sinh giàu nghèo thế nào không cần biết, nhưng ngày ba mươi Tết trong gia đình trên bàn thờ tổ tiên ông bà không bao giờ thiếu vắng hoa. Chính hoa đã làm cho cuộc sống tràn đầy ước mơ hy vọng vào một năm mới đến.

HOÀNG BÍCH HÀ